

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư nhà máy kéo sợi công nghệ cao công suất 15.000 tấn/năm tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý có diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 69.000m², tổng vốn đầu tư gần 740 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét kết quả thẩm định dự án về quy hoạch, sử dụng đất, năng lực nhà đầu tư, tác động môi trường, công nghệ sản xuất, hiệu quả kinh tế của dự án và nội dung từ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, nhất trí về quy mô, tổng mức đầu tư, vị trí của Dự án và thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chấp thuận chủ trì hội nghị. Các đồng chí

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị. Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi công nghệ cao công suất 15.000 tấn/năm tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý có diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 69.000m², tổng vốn đầu tư gần 740 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét kết quả thẩm định dự án về quy hoạch, sử dụng đất, năng lực nhà đầu tư, tác động môi trường, công nghệ sản xuất, hiệu quả kinh tế của dự án và nội dung từ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, nhất trí về quy mô, tổng mức đầu tư, vị trí của Dự án và thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chấp thuận chủ trì hội nghị. Các đồng chí

công nghệ cao làm căn cứ để lựa chọn dự án theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xem xét 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ và khu đất phía Nam đường vành đai phía Nam thành phố tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), các đại biểu đã phân tích, đánh giá chất lượng công tác quy hoạch về sử dụng đất, không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, đánh giá tác động môi trường, tình hình đất đai và sự phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Thái Bình. Cho ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là khu đô thị quan trọng của thành phố, được định hướng trở thành khu trung tâm hành chính, văn hóa của tỉnh, việc quy hoạch phải bảo đảm hiện đại, chất lượng cao và hiệu quả lâu dài. Đánh giá cao chất

lượng đồ án quy hoạch và các nội dung góp ý của đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị của thành phố, kết nối liên thông hài hòa với các đô thị lân cận, đồng bộ về giao thông; quy hoạch cảnh quan không gian hài hòa, hiện đại, bảo đảm quy mô và tối ưu công năng của đô thị. Đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thái Bình, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện đồ án làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo. Về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đất phía Nam đường vành đai phía Nam thành phố tại xã Vũ Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành phố Thái Bình tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch đô thị đồng hành chính, văn hóa của tỉnh, việc quy hoạch phải bảo đảm hiện đại, chất lượng cao và hiệu quả lâu dài. Đánh giá cao chất

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc để lập dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Thái Bình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về phương án thiết kế Bảo tàng tỉnh theo mô hình "Hạt ngọc trời". Tuy nhiên, để Bảo tàng tỉnh đạt các yêu cầu về kỹ thuật kiến trúc, thẩm mỹ, giá trị lâu dài, trở thành điểm đến hấp dẫn, niềm tự hào của người dân Thái Bình, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ý tưởng, có phương án thiết kế hoàn thiện nhất, có sự chuyển tiếp hòa quyện giữa kim và cổ về kiến trúc, điều chỉnh hình khối, lựa chọn vật liệu, bố trí công năng phù hợp, logic và phát huy tối đa hiệu quả dự án.

GẶP MẶT THÍ SINH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa động viên 2 thí sinh.

kỹ lưỡng; phần thuyết giảng bảo đảm tính chính xác, tính chuẩn mực của kiến thức trong quá trình chuyển tải nội dung chuyên đề; làm nổi bật được kiến thức trọng tâm, cơ bản theo mục tiêu, yêu cầu của chuyên đề. Quá trình chuyển tải bảo đảm tính logic, chuyển ý linh hoạt, nhẹ nhàng. Hai thí sinh dự thi coi trọng liên hệ thực tế, phát huy tốt vai trò của công nghệ thông tin vào quá trình thuyết giảng; đặc biệt chú trọng sự tương tác với học viên.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị 2 thí sinh tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung bài thi bảo đảm chất lượng và sẵn sàng tham gia dự thi với tinh thần quyết tâm cao nhất; chúc 2 thí sinh gặt hái được thành công rực rỡ tại vòng chung khảo toàn quốc. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn của tỉnh tham gia hội thi phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân công công tác hợp lý nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN...

(Tiếp theo trang 1)

công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng công an. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng công an, bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thể trận an ninh nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025 lực lượng Công an tỉnh cơ bản tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thông qua hội thảo góp phần quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, hoạch định phương hướng, giải pháp nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với huyện Thái Thụy về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái và một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự buổi làm việc. Khu công nghiệp Liên Hà Thái phân khu Bắc có tổng diện tích GPMB trên 590ha, đến ngày 7/12/2022 đã hoàn thành GPMB trên 580ha, còn lại trên 10ha diện tích đất chuyển đổi,

đất bãi bồi ven sông và một số ít diện tích đất ở đang được huyện Thái Thụy gấp rút triển khai thực hiện quy trình GPMB. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển, đến nay đã bàn giao xong mặt bằng toàn bộ giai đoạn 2, riêng giai đoạn 1 còn vướng mặt bằng 7 hộ dân và đang tiến hành GPMB, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2022. Dự án đường trục số 1 và đường trục số 2 trong Khu kinh tế Thái Bình đã có bản giải phóng xong mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, hiện còn vướng mắc mặt bằng tại một số vị trí đang được huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ngành, chủ đầu tư và huyện Thái Thụy đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện GPMB ở từng dự án cụ thể. Trên cơ sở đó để xuất các giải pháp, cách làm và sự phối hợp của các cấp, các ngành để kịp thời tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy trong công tác GPMB triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tiến độ thực hiện chưa đạt được như kỳ vọng, nhiều việc,

nhiều điểm vướng mắc từ lâu chưa được tháo gỡ kịp thời, và phần việc tiến độ còn rất chậm. Đồng chí đề nghị huyện Thái Thụy cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích mà các dự án mang lại để tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với các trường hợp đồng thuận phương án bồi thường GPMB và nhận tiền bồi thường cần phải bắt tay ngay vào thủ tục tiếp xúc đối tượng; xác định rõ nguồn gốc đất đối với các trường hợp liên quan đến đất chuyển đổi để thực hiện công tác GPMB; tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện việc di chuyển mộ nằm trong dự án và đẩy mạnh

GPMB đất liền quan đến các doanh nghiệp; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người dân liên quan đến diện tích đất thu hồi phục vụ các dự án... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện Thái Thụy để triển khai thực hiện hiệu quả công tác GPMB trong thời gian tới; lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nắm bắt tình hình nhân dân, không để bị động, bất ngờ trước các vấn đề phát sinh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối, cản trở, làm mất an ninh trật tự.

TRẦN TUẤN - NGUYỄN THỜI

SÁNG NAY, KHAI MẠC KỶ HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

định suất hợp đồng lao động năm 2023; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ di chuyển từ sở một số cơ quan, đơn vị khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và cải tạo, sửa chữa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh; ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng chăn nuôi cấm yên và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, vấn đề nổi cộm trong cuộc sống; đồng thời, thực hiện nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (từ chiều ngày 7/12 đến hết ngày 9/12/2022). Phiên khai mạc sáng ngày 8/12 và phiên họp ngày 9/12 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình.

tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, chiều ngày 7/12, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận trước kỳ họp. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh. Các đại biểu đã góp ý bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa được làm rõ trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, đặc biệt là phần đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các nhóm giải pháp và phương hướng chủ yếu để thực

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận và đánh giá công tác điều hành ngân sách năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, thu hút đầu tư; hoạt động khuyến công, khuyến thương; công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; công tác quản lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. Lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, vấn đề về giá đất đến bù khi thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; kiểm soát hoạt động xả thải chưa qua xử lý của các nhà máy, trang trại gây ô nhiễm môi trường; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống

dịch bệnh, đầu thầu, cung cấp thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng được đại biểu quan tâm thảo luận. Các đại biểu còn tập trung phân tích việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, huyện, thành phố; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, các đại biểu nêu ý kiến về việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên chức, công nhân, người lao động, cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đang kỳ hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sức khỏe đã tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Kiến Xương thu được 108 đơn vị máu bảo đảm an toàn chất lượng.

KIẾN XƯƠNG Thu được 108 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Tại Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Kiến Xương phối hợp với Khoa Xét nghiệm và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa tổ chức ngày hội HMTN đợt 3 năm 2022. Ngày hội HMTN với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đăng ký hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sức khỏe đã tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Kiến Xương thu được 108 đơn vị máu bảo đảm an toàn chất lượng. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Kiến Xương đã tổ chức thành công 3 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 735 đơn vị máu, vượt 125 đơn vị máu so với chỉ tiêu tình giao, qua đó góp phần bổ sung lượng máu dự phòng trong cấp cứu, điều trị đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cứu người.

THANH HUỖN (Đài TTTH Kiến Xương)

Đại biểu Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tổ thành phố Thái Bình



Tôi cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm hạn chế liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch. Bởi báo cáo nêu tổng lượng khách du lịch đến Thái Bình năm 2022 ước đạt 705.567 lượt người, tăng 140% (chủ yếu khách nội địa), đang thu ước đạt 423 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm trước song so với mục tiêu trong quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025 thì chưa đạt 50% chỉ tiêu năm 2020. Cũng cần bổ sung nguyên nhân về nguồn lực tài chính và nguồn lực cho lĩnh vực này còn hạn chế. Theo tôi, muốn phát triển du lịch thành ngành kinh tế có đóng góp đáng kể trong GRDP của tỉnh cần có những giải pháp chỉ đạo kịp thời, mạnh mẽ hơn. Trong đó, tập trung phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái bền vững; hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình; duy trì, phát triển nâng cao chất lượng Công du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Thái Bình; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch trên không gian mạng.

Đại biểu Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Phụ, tổ Quỳnh Phụ



Qua ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri và nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, tôi thấy hiện nay một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tích tụ ruộng đất của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa đáp ứng được mong mỏi và kỳ vọng của người dân. Một số chính sách thay vì hỗ trợ đơn lẻ nên tập trung kinh phí hỗ trợ hạ tầng các vùng sản xuất quy mô lớn, xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ tưới, tiêu, sản xuất tốt hơn; hỗ trợ các hộ di tiên phong trong tích tụ ruộng đất với quy mô vừa và nhỏ. Cùng với đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành với các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ còn nhiều bất cập, một số cán bộ chưa tích cực hỗ trợ cơ sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Chính điều này là "rào cản" lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Đề nghị thời gian tới tỉnh có giải pháp chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị sớm có giải pháp giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường của một số cơ sở chăn nuôi sát khu dân cư, đặc biệt là việc xả khí thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, tạo tiếng ồn thu hút nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp Cầu Ngần.

Đại biểu Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào, tổ Tiên Hải



Từ những kết quả đạt được trong năm 2022 và những điều kiện thực tế tôi thấy năm 2023, Thái Bình đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên là phù hợp. Mặc dù còn nhiều khó khăn song với hạ tầng chúng ta đã đầu tư, với tiềm năng và nỗ lực thu hút đầu tư cùng với các giải pháp UBND tỉnh đặt ra tôi tin tưởng kinh tế của tỉnh năm 2023 sẽ phát triển mạnh. Việc tăng trưởng của tỉnh đã xác định rõ vào 2 nhóm đó là tập trung khai thác những cơ sở đã đầu tư và thứ hai là thu hút đầu tư mới. Hiện nay, Khu kinh tế Thái Bình đang được đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã tiếp nhận nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực. Vừa qua, các đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình đã mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Đài Loan... và qua tiếp xúc đối thoại, các doanh nghiệp đều rất quan tâm đến Thái Bình, chắc chắn họ sẽ đến với tỉnh ta trong tương lai gần. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư.

Đại biểu Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, tổ Vũ Thư



Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2022, đồng thời tổ chức các đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại một số nước trên thế giới... Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại cũng như hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư từ nước ngoài vào tỉnh. Tuy nhiên, việc siết chặt tín dụng của các ngân hàng vào qua đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm của các doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư vào tỉnh; thủ tục hành chính nếu có thay đổi cần thông tin nhanh chóng, chính xác cho doanh nghiệp nắm bắt; triển khai hiệu quả mô hình ứng dụng zalo trong cải cách hành chính.

MẠNH CƯỜNG - THU HIỀN

Advertisement for COVID-19 testing services. Title: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hotline: 1800 9402 - 0227.3831.398. Content: Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/12. Thế giới: Hơn 651,1 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 tăng 138 ca so với ngày 6/12. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 7/12, cả nước ghi nhận 500 ca mắc Covid-19 mới. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 264,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223,1 triệu mũi; tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 23,8 triệu mũi; tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 17,8 triệu mũi. Trong ngày, 118 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 44 bệnh nhân. Thái Bình: 7 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 6/12, các cơ sở y tế không có thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 7 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 6/12, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.330.400 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,51%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 69,4%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt gần 92,3%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 68,5%. HOÀNG LANH